

คำกล่าวอนุโมทนาและมอบโค-กระบือ

ในพิธีไถชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

กราบนมัสการ พระครูอนุวัตรชินวงศ์ เจ้าคณะอำเภอโนนไทย และคณะสงฆ์

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอโนนไทย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานพิธีไถชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้

ตามรายงานของปศุสัตว์จังหวัด เกี่ยวกับการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ เป็นต้นมา จากการดำเนินการที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้วกว่า ๑๘,๕๒๖ ราย ถือได้ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นคุณูปการแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่น่ายินดีที่มีการบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และยังมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และประการสำคัญ ยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการสนองแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทที่เน้นการพึ่งตนเอง

ฉะนั้นจึงขอให้เกษตรกรที่จะได้รับมอบโค-กระบือในครั้งนี้ เลี้ยงดูแลโค-กระบือเป็นอย่างดี เสมือนเป็นสมาชิกในครัวเรือน และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อย่างเคร่งครัดด้วย

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์การดำเนินงาน และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือดำเนินงานในครั้งนี้จะยังประโยชน์แก่ทุกฝ่ายดังเจตนารมณ์ทุกประการ

สุดท้ายนี้ กระผมขอเชิญทุกท่านตั้งจิตอธิษฐาน น้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายผลานิสงส์ ที่เกิดจากการไถ่ชีวิตโค-กระบือทั้งหมดนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาที่ยืนนาน พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ขอขอบคุณ